

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วัตถุประสงค์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

“ตำบลน่าอยู่ ชุมชนท่องเที่ยว”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
1 การส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา	1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
2 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	2. จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
3 การสร้างสังคมเป็นสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3. จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุข
4 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน	4. จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
5 การส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ	

2. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสุรินทร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
1 การส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชุมชน 2 การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะ 3 การรณรงค์ลดปริมาณขยะ	1. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 2. จำนวนศูนย์กำจัดขยะ 3. จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่น้อยลง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสุรินทร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
1 การพัฒนาคมนาคม ขนส่ง อาคาร ถนน 2 การพัฒนาระบบไฟฟ้า 3 การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน	1. จำนวนของ ถนน อาคาร ที่เพิ่มขึ้น 2. จำนวนของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 3. จำนวนชุมชนที่มีระบบประปาเพิ่มขึ้น ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการทำ การเกษตรภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตาม แนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสุรินทร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1 การพัฒนา ศักยภาพ ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
1 การพัฒนาชุดลอกคลอง	1. จำนวนการชุดลอกคลองเพิ่มขึ้น
2 การชุดสระน้ำขนาดใหญ่	2. จำนวนของสระน้ำขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น
3 การก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	3. จำนวนของคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
4 การก่อสร้างฝายน้ำล้น	4. จำนวนของฝายน้ำล้นที่เพิ่มขึ้น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กร ผู้นำ พนักงานส่วนตำบล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร ผู้นำ พนักงานส่วนตำบล และส่งเสริมสนับสนุนประชาชนทุกภาค ส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สุรินทร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค และยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
1 การพัฒนาการและจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน การให้บริการประชาชน	1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
2 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม ผู้นำ ท้องถิ่น และบุคลากรในองค์กร	2. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น
3 การส่งเสริมการมีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน	3. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและ สังคมเพิ่มขึ้น

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนา รัฐพิธี วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยว

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการทุนบำรุงศาสนา การจัดงานรัฐพิธี อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนการท่องเที่ยวและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสุรินทร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
1 การส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี	1. จำนวนครั้งของการจัดงานรัฐพิธี
2 การส่งเสริมการทุนบำรุงศาสนา	2. ร้อยละของโครงการที่มีการทุนบำรุงศาสนา
3 การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	3. ร้อยละของโครงการที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว	4. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตำบลกระโพเพิ่มขึ้น

7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมรายได้ประชาชน

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชน มีการสร้างกลุ่มอาชีพ จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสุรินทร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาค การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม , 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว , 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน ความเสมอภาค

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
1 การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ	1. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมอบรม
2 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP	2. ร้อยละที่เพิ่มของผลิตภัณฑ์ OTOP
3 การจัดศูนย์สินค้า OTOP	3. จำนวนของการจัดตั้งศูนย์สินค้า OTOP
4 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	4. จำนวนของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่เพิ่มขึ้น
5 การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์	5. จำนวนของชุมชนที่ทำการเกษตรอินทรีย์